

THÔNG BÁO
Xét tuyển đợt 2 vào Học viện Tòa án năm 2018

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2018, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án thông báo về việc xét tuyển đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

a. *Chỉ tiêu tuyển sinh:* Dự kiến tuyển sinh đại học đợt 2 là 30 chỉ tiêu.

b. *Phương thức tuyển sinh:* Học viện Tòa án tổ chức xét tuyển đợt 2 theo phương thức kết hợp giữa kết quả học tập 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của 3 năm bậc THPT tốt nghiệp năm 2018 với kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (theo tổ hợp xét tuyển) và Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực chuyên biệt của Học viện Tòa án. Các tổ hợp xét tuyển vào Học viện Tòa án gồm: A00, A01, C00, D01.

c. *Lưu ý:*

- Phương thức xét tuyển lần này là **độc lập** và **không ảnh hưởng** gì đến nội dung, tiến độ và chỉ tiêu xét tuyển của các phương thức xét tuyển trong Đề án tuyển sinh đợt khác.

- Thí sinh phải nghiên cứu kỹ Đề án tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2018 của Học viện Tòa án trước khi đăng ký xét tuyển đợt 2 (có Đề án tuyển sinh kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. *Về độ tuổi (tính đến ngày 20/4/2018):* Thí sinh dự tuyển không quá 22 tuổi.

b. *Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức:* Là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông).

c. *Về tiêu chuẩn sức khỏe:* Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác và phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Chiều cao, cân nặng: * Nam: Cao từ 1,60m, cân nặng từ 48kg trở lên.

* Nữ: Cao từ 1,55m, cân nặng từ 45kg trở lên.



